



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ปัญหาการเป็นหนี้ภาษีอากร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



กรมสรรพากร ได้ชี้แจงข้อมูลสภาพปัญหาการเป็นหนี้ภาษีอากร ซึ่งเกิดจากการดำเนินการตามภารกิจในการจัดเก็บภาษีของรัฐเพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ ดังนี้

การเป็นหนี้ภาษีอากรเกิดจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ

(๑) กรณีที่ผู้มีเงินได้ประเมินตนเอง โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีด้วยตนเองและเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีเงินได้ยื่นแล้วพบว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าแบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีเงินได้ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ จึงได้ทำการประเมินและแก้จำนวนภาษีที่ต้องชำระของผู้มีเงินได้เสียใหม่

(๒) เกิดจากการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเนื่องจากผู้มีเงินได้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โดยในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมินเพื่อให้ชำระภาษีแล้ว หากผู้มีเงินได้ไม่ชำระภาษี หรือชำระไม่ครบถ้วน หรือชำระภาษีเป็นเช็คแต่เช็คที่ใช้ชำระขัดข้อง หรือได้ขอผ่อนชำระภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ผ่อนชำระไม่ครบถ้วน หนี้ภาษีที่ค้างชำระจะเข้าสู่



ข่าวคณะกรรมการสิทธิการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

กระบวนการตั้งหนี้ในบัญชีลูกหนี้ของกรมสรรพากร ในกรณีที่ลูกหนี้ชำระหนี้ครบถ้วน กรมสรรพากร จะปิดบัญชีลูกหนี้ ในกรณีที่ชำระหนี้ไม่ครบถ้วน กฎหมายได้ให้อำนาจเจ้าพนักงาน ยึด आयัดทรัพย์สิน ขายทอดตลาด เพื่อนำมาชำระหนี้ภาษีอากร หรือดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ในกรณีที่มูลหนี้ภาษี อากรเข้าหลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระยะเวลาในการติดตามหนี้จะมีอายุความ ๑๐ ปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ภาษีอากร ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานประเมินแล้วเห็นว่า การประเมิน ของเจ้าพนักงานไม่ถูกต้องและมีความประสงค์จะคัดค้านการประเมินภาษีอากรดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอลดหนี้ เพิ่มหนี้ หรือยกอุทธรณ์ได้ และในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์แล้ว หากมีความประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้

กรมสรรพากรมีการผ่อนปรนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ภาษีอากร โดยเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้ภาษีอากรที่มีศักยภาพในการชำระภาษีน้อยสามารถใช้สิทธิขอผ่อนชำระภาษีอากรค้างเป็นงวด ๆ ได้ อีกทั้งได้มีการดำเนินการร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการจัดทำโครงการ ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และประสานกับธนาคารให้มีการส่งเสริมการขาย (Promotion) ให้แก่ ผู้เสียภาษีที่ผ่อนชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้มีการบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ ผู้ประกอบการขนาดย่อม โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีมูลค่าของฐานภาษี ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี และมีการบรรเทาภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท มีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาทต่อ ๑ รอบบัญชี ดังนี้ คือ ยกเว้นภาษีกรณีที่มีกำไรสุทธิ ๓๐๐,๐๐๐ บาทแรก กรณีที่มีกำไรสุทธิเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท คิดภาษีในอัตรา ๑๕% ถ้ามีกำไรสุทธิเกิน ๓ ล้านบาทขึ้นไป คิดภาษีในอัตรา ๒๐% ซึ่งสิทธิพิเศษดังกล่าวมีความแตกต่างจากการจัดเก็บภาษีจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปที่จัดเก็บเมื่อกิจการมีกำไรสุทธิตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปในอัตราร้อยละ ๒๐% โดยในการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการ SME กรมสรรพากรจะจัดเก็บเฉพาะในส่วนที่ได้กำไร หากประกอบ กิจการขาดทุน กรมสรรพากรจะไม่เรียกเก็บภาษี ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขาดทุน ผู้ประกอบการสามารถนำผลขาดทุน ไปหักเป็นรายจ่ายได้อีกเป็นระยะเวลา ๕ รอบบัญชี

ปัจจุบันลูกหนี้ภาษีอากรมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นมูลหนี้ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

(๑) กรมสรรพากรควรพิจารณาเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทัวถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

(๒) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดเก็บภาษี ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

(๓) ควรมีการพิจารณาอัตราเบี้ยปรับ ซึ่งเป็นบทลงโทษทางแพ่งในกรณีที่มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับพฤติการณ์และลักษณะของการกระทำความผิดในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

(๔) ควรพิจารณาทบทวนค่าลดหย่อนบุตรและค่าอุปการะบิดามารดา ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

(๕) ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะบทบัญญัติในเรื่องของการกำหนดอายุความ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐในการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมีงบประมาณในการพัฒนาประเทศและการสร้างที่ยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สาธารณะลดน้อยลง

(๖) ควรมีการจัดทำสถิติข้อมูลลูกหนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้ภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

(๗) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเบี้ยปรับหรือถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี โดยที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเป็นเหตุให้ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และบุคคลในครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน

การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่อง ยุติการศึกษาปัญหานี้สินในครัวเรือน นีสินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ซึ่งนายคมเดช ไชยศิริวงศา กักบณะ เป็นผู้เสนอ) และภาพรวมปัญหานี้สินภาคครัวเรือน โดยเชิญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ
สำนักกรรมการ ๑
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา